



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที ๑๓ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๒ มูลค่าข่าว ๕๖๒,๔๑๖.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

วิศวะบางมดระดมพลช่วยน้องขาดแคลน “สุขใจ” กับ “การให้”



ศิวิไล้เปรียบกับการสอปลายภาคที่ผ่านมจน
หัวสมองระบบก็ได้เวลาผ่อนคลาย ลันลาตามประสา
เด็กแนว ช่วงนี้จึงเห็นหนุ่มสาวชาวมหาลัย
ตบเท้าปฏิบัติกรกลับบ้านเกิด บ้างก็ขอเฮฮาเที่ยว...
รือป...ซิม...ซิลส์ๆ...ตามหัวใจปรารถนา

แต่มีหลายรายรวมตัวกันจัดกิจกรรมสารพัด
ค่ายอาสา สร้างสรรค์ช่วยเหลือสังคม
อย่างเช่นที่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ซึ่ง “ชายรหัส” ได้รับรู้
มว่า เหล่ารุ่นพี่ปี ๓ กำลังระดมพลจัดโครงการ
เครื่องกลอาสาครั้งที่ ๓ ที่หวังดึงนักศึกษาาร่วมทำ
กิจกรรมยามว่างพัฒนาตนเองและสังคม ทั้งสร้าง
ทักษะการทำงานให้ ฝึกเปรี๊ยะ

แต่ก่อนไป เจ๊าะแจ๊ะ กับสตางฟิให้นักศึกษาที่
ถ้าง่วงทำโครงการ “ชายรหัส” ขอคอดมาอึ้งเคล
ข้อมูลจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการก่อน ดร.อจิกร
วงศธนวริศ อาจารย์ประจำภาควิชา เก๋วินถึงที่มา
ว่า “เป็นการรวมตัวของนักศึกษภาควิชาวิศวกรรม

เครื่องกล มจธ. ที่อยากทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม
และสานต่อโครงการซึ่งจัดมาแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้ง
ที่ ๒ เป็นการไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย
เมื่อปี 2554 ครั้งนี้เป็นอีกรูปแบบคือการไปช่วย

ซ่อมแซมโรงเรือนที่ประสบ
ปัญหาขาดแคลนการทำ
กิจกรรมเหล่านี้เป็นอีกสิ่ง
ที่ มจธ. ให้การสนับสนุน
เพราะอาจารย์ถ่ายทอด
แล้ววิชาการที่น่าคิดตัวไป
ประกอบวิชาชีพแต่ กิจ
กรรมนอกห้องเรียนเป็น
การส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้ชีวิต เมื่อเขา
ออกไปสู่สังคมภายนอก
ที่ต้องสร้างปฏิสัมพันธ์กับ



ผู้คน ต้องมีภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความ
รับผิดชอบ อุตทน และมีจิตสาธารณะ สิ่งเหล่านี้ไม่



สามารถเขียนเป็นหลักสูตรบังคับเรียนได้ แต่เกิดจากเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ”

หันมาเม้าท์ กับนักศึกษาปี 3 หัวเรี่ยวหัวแรงจัดโครงการกันบ้าง เริ่มที่ประธานโครงการ ชีวิน

คชเพชร “วิน” บอกว่า “ผมและเพื่อนๆ ทำกิจกรรมตั้งแต่อยู่ปี 1 พอปี 3 ก็คิดอยากจะทำโครงการเครื่องกลอาสาซึ่งรุ่นที่ทำไว้ จึงระดมเพื่อนร่วมกันวางแผน และได้คำตอบออกมาในรูปของการอาสาช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน และเลือก จ.ราชบุรี เป็นพื้นที่เป้าหมาย เพราะเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตมสธ.ด้วย จากนั้นก็หาข้อมูลโดยประสานไปยัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดราชบุรี ก็ได้รายชื่อโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือมาจำนวนหนึ่ง ต่อจากนั้นก็เดินทางไปสำรวจพื้นที่จริงก่อนที่จะได้ข้อสรุปเป็น 3 โรงเรียนที่จะไปดำเนินการประกอบด้วย ร.ร.บ้านตะโกล่าง ร.ร.บ้านทุ่งศาลา และ ร.ร.บ้านกล้วย ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.ป่าหวาย อ.สวน-

ผึ้ง จ.ราชบุรี ส่วนใหญ่ประสบปัญหาอาคารสถานที่ทรุดโทรม ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน จากนั้นก็มีการระดมวางแผนกิจกรรมที่จะทำแบ่งเป็น 4 ส่วนคือ 1.ฝ้ายซ่อมบำรุง ซึ่งจะดูแลการซ่อมแซม รวมถึงหาสื่ออาคารสถานที่ เครื่องเล่น สื่อต่างๆ 2. ฝ้ายสวัสดิการ จะดูแลเรื่องความสะดวกบริเวณต่างๆ 3. ฝ้ายสาธารณประโยชน์ ดูแลเรื่องการปรับภูมิทัศน์ และ 4. ฝ้ายส่งความสุข เป็นอีกกลุ่มที่ให้ความรู้ notions ผ่านฐานเรียนรู้ รวมถึงกิจกรรมสนทนากาการ ซึ่ง

เราวางแผนตั้งแต่เดือน ธ.ค.55 มาอย่างต่อเนื่อง และกำหนดลงพื้นที่ปฏิบัติจริงวันที่ 5-8 เม.ย.นี้”

ส่วน ปริญญา เมฆะปะบุตร “ปริญส์” ในฐานะรองประธาน เสริมว่า “โครงการนี้เราเปิดให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วม รวมไปถึงนักศึกษาต่างสถาบันด้วย เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ ซึ่งก็มีนักศึกษามจร.

ทุกคนเข้าร่วม รวมถึงนิสิตคณะพยาบาล มศว และนักศึกษาจากใต้หวัน ซึ่งเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนก็เข้ามาด้วย รวมประมาณ 210 คน และมีอาจารย์ที่ปรึกษาอีก 10 คน โดยเราแบ่งทีมกันทำงานในแต่ละโรงเรียน โรงเรียนละ 70 คน ในภารกิจที่แบ่งไว้ 4 ด้าน ทั้งนี้ อยากให้กิจกรรมดีๆ เหล่านี้ได้สืบทอดไปยังรุ่นต่อไป”

ขณะที่รองประธานอีกคน เช่น เรื่องพัฒนา ร่วมแจมว่า “ทุนดำเนินการนั้นมาจากการระดมจากหลายส่วน ทั้งการขอความอนุเคราะห์จากศิษย์เก่า จากสปอนเซอร์ต่างๆ และอีกส่วนหนึ่งมาจากการเล่นดนตรีเปิดหมวกของเพื่อนๆ ในกลุ่มตามย่านธุรกิจแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการเปิดรับบริจาคทั่วไป ซึ่งค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไว้อยู่ที่ 2 แสนบาท ขณะนี้ระดมทุนได้มาประมาณครึ่งเดียว ยังเหลืออีกครึ่งที่ต้องหาช่องทางต่างๆ เพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย จึงอยากเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการช่วยเหลือการศึกษาต่างๆ ร่วมบริจาคได้ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาซอย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ชื่อบัญชีภาควิชาวิศวกรรม



เครื่องกล มจร. เลขที่บัญชี 037-7-05496-0 หรือ
ติดต่อทีมงานที่โทร. 08-5320-3374 และ 08-
6993-4955 เพื่อร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่สังคม
สร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆ “ซึ่งการร่วมค่ายอาสา
ครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์ชีวิตเปิดโลกทัศน์ให้ผม
ได้มีโอกาสทำและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่อาจจะหาไม่ได้
ในห้องเรียน”

ปิดท้ายกับเลขานุการโครงการ “แพด” ศิริ-
พงษ์ หทัยรัตน์ศิริ มองถึงสิ่งที่ได้รับว่า “ได้มิตรภาพ
ทักษะการทำงาน ทั้งการวางแผน การแบ่งเวลา
ความรับผิดชอบ และสิ่งสำคัญคือการเป็นผู้ให้ด้วย
จิตอาสาที่ได้ช่วยเหลือสังคม และผมมองว่าความ
เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ก็เป็น
อีกความสุขหนึ่งที่ได้รับ”

อีกรูปแบบจิตอาสาที่ “ยายรหัส” ขอกด
ไลก์ และฝากให้หนุ่มสาวอีกหลายมหาวิทยาลัย
ช่วยกันขยายผลในการเป็น “ผู้ให้” สรรค์สร้าง
สิ่งดีๆ ให้แก่สังคม.

ยายรหัส/ รายงาน